
 

 

 รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ครั้งที่ 1/2567  

วันจันทร์ ที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น.  
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3 ชั้น 3 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

----------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

 1. ผศ.ดร.วัฒนา  รัตนพรหม    รักษาราชการแทนอธิการบดี  ประธานกรรมการ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                         ออนไลน์           

 2. ศ.ดร.จิติ  หนูแก้ว      กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ   ออนไลน์ 
 3. รศ.ดร.เรวดี กระโหมวงศ์     กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ   ออนไลน์ 
     4. รศ.ดร.บวร  ปภัสราทร     กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ   ออนไลน์ 
     5. รศ.ดร.เกียรติก าจร กุศล     กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ   ออนไลน์ 

6. รศ.ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์    กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ   ออนไลน์    
     7. นายมนูญ  สรรค์คุณากร       กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ   ออนไลน์ 
 8. นายเสรี  นนทสูต ิ        กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ   ออนไลน์ 
 9. นางอารดา  เฟ่ืองทอง     กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ   ออนไลน์ 
     10. รศ.ดร.จิตรดารมย์ รตันวุฒิ    กรรมการสภาวิชาการฯ   กรรมการ    
 11. รศ.สิทธิกร ศักดิ์แสง     กรรมการสภาวิชาการฯ   กรรมการ   
      12. ผศ.ดร.ชมพูนุท ชัยรัตนะ    กรรมการสภาวิชาการฯ   กรรมการ     
 13. ผศ.ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง   กรรมการสภาวิชาการฯ                      กรรมการ   ออนไลน์ 
 14. ผศ.ชิตาพร เอ่ียมสะอาด    กรรมการสภาวิชาการฯ   กรรมการ   ออนไลน์ 
 15. อ.นุชนันต์ สัจจาเฉลียว     กรรมการสภาวิชาการฯ    กรรมการ 
 16. อ.ดร.ชนัญชิดา ทิพย์ญาณ      กรรมการสภาวิชาการฯ   กรรมการ       

17. ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ  สุวรรณทิพย์     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ            กรรมการ      
           และทรัพยากรมนุษย์                      และเลขานุการ 
  

ผู้ไม่มาประชุม  
 1. ผศ.สงบ สิงสันจิตร      กรรมการสภาวิชาการฯ   กรรมการ   ลาประชุม  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
     1. ผศ.ศรีวาลี  ทองเลี่ยมนาค          ผู้ช่วยเลขานุการ  
     2. ผศ.จุฑารัตน์  เหล่าพราหมณ์          ผู้ช่วยเลขานุการ 
     3. นางอุบลรัตน์  ศิริพันธุ์     ผู้ช่วยเลขานุการ 
     4. นางณัฐพร น้อยลัทธี     ผู้ช่วยเลขานุการ 
     5. นางภัทราพร สอิด      ผู้ช่วยเลขานุการ 
     6. นายนิเวศน์  แซ่โค้ว            นักวิชาการศึกษา 
 

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Cisco Webex Meetings 
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ผู้เข้าชี้แจงตามระเบียบวาระ 
     1. ผศ.ศรีวาลี  ทองเลี่ยมนาค           ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
           ผู้ชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.1.1 
     2. ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.1.1  
     3. ผศ.ธาตรี  ค าแหง                       คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้เข้าชี้แจงระเบียบ 
           วาระท่ี 4.1.2 
     4. ผศ.ณัฐดนัย พยัฆพันธ์                 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
           ผู้เข้าร่วมชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.1.2 
     5. ผศ.เพชร  ขวัญใจสกุล                  คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผู้เข้าร่วมชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.1.3 
     6. ผศ.พรวิไล  อุ้ยด ารงธรรม                อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต ผู้ชี้แจงระเบียบ 
           วาระท่ี 4.1.3 
  
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 1. ฝ่ายเลขานุการได้ทดสอบสัญญาณและให้กรรมการและแต่ละท่านรายงานตัวในการเข้าร่วม
ประชุมผ่านระบบออนไลน์ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานกรรมการสภา 
ได้เดินทางไปร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏที่จังหวัดบุรีรัมย์ จึงขอประชุมผ่านระบบออนไลน์  
 3. มหาวิทยาลัยได้แถลงนโยบายเมื่อตอนจัดงานในวันสิ้นปี 2566 ว่าในปีการศึกษา 2567 จะ
ท าให้นักศึกษามีศักยภาพทางวิชาการ  ผ่านกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ โดยอาศัยความร่วมมือจากสภา
วิชาการ สภามหาวิทยาลัยในการให้ข้อเสนอแนะทางด้านวิชาการ ในการผลักดันให้หลักสูตรและหรือสาขาวิชา
ต่าง ๆ มีเวทีทางวิชาการที่จะให้นักศึกษาได้แสดงออกทางวิชาการ เพ่ือให้นักศึกษาได้เกิดการพัฒนาทักษะ
ทางด้านวิชาการในอีกรูปแบบหนึ่ง  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 13/2566 
 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 13/2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม    
2566 โดยไมม่ีข้อแก้ไข  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 13/2566    
 3.1 เพื่อทราบผลการด าเนินการตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 13/2566 
 

ระเบียบวาระท่ี มติที่ประชุม การด าเนินการ 
4.1.1 พิจารณาเสนออนุมัติ
การให้ปริญญา   

สภาวิชาการมีมติเห็นชอบให้เสนอ
รายชื่อนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี จ านวน 162 ราย 
และระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 21 
ราย ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติการให้ปริญญา   

สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้ง
ที่ 12/2566 เมื่อวันอังคาร ที่ 26 
ธันวาคม 2566 มีมตอินุมัติให้
ปริญญา ระดับปริญญาตรี จ านวน 
162 ราย และระดับบัณฑิตศึกษา 
จ านวน 21 ราย  



๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 13/2566    
 3.1 เพื่อทราบผลการด าเนินการตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 13/2566 
 

ระเบียบวาระท่ี มติที่ประชุม การด าเนินการ 
4.1.2 พิจารณาจ านวน
เปิดรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าภาค
การศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 
2567  

สภาวิชาการมีมติเห็นชอบแผนการรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ า
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 
โดยให้จัดท าข้อมูลประกอบในการ
น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ตาม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภา
วิชาการ     

สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้ง
ที่ 12/2566 เมื่อวันอังคาร ที่ 26 
ธันวาคม 2566 มีมตอินุมัต ิ
แผนการรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 
1 ปีการศึกษา 2567 ระดับ 
ปริญญาโท โดยรับ แผน ก จ านวน 
90 คน และแผน ข จ านวน 205 
คน รวมทั้งสิ้นจ านวน  295 คน  
และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
จ านวน 150 คน 

4.1.3 พิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรเล็กน้อย  
(สมอ.08) 

สภาวิชาการมีมติเห็นชอบการปรับปรุง
หลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08)  โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565) ขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากเดิม 
ผศ.ดร.สุรพล เนาวรัตน์ ซึ่งเกษียณอายุ
ราชการ เป็น ผศ.อรวรรณ สืบเสน  
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2566) ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากเดิม อาจารย์ 
ดร.ยินดี พรหมศิริไพบูลย์ เป็นอาจารย์
ลักษณาทิตย์ พิงคารักษ์ เพ่ือเสริม
ศักยภาพหลักสูตร และเป็นไปตาม
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรตามที่กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานก าหนด และเป็นไป
ตามกฎกระทรวงการก าหนดมาตรฐาน
ในการบริหารและจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ 

สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้ง
ที่ 12/2566 เมื่อวันอังคาร ที่ 26 
ธันวาคม 2566 มีมตเิห็นชอบการ
ปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) 
กรณีเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเพ่ิม
จ านวนแผนรับนักศึกษา ตามที่เสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี มติที่ประชุม การด าเนินการ 
 แวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2549 

  3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารไทย
และอาหารนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2565) ขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย 
(สมอ.08) ดังนี้ 
      3.1 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากเดิม อาจารย์ 
ดร.พัชณิยา เอกเพชร ซึ่งย้ายไปสังกัด
หลักสูตรอื่น เป็น อาจารย์วัชรีญา    
ธรรมสอน  
      3.2 เพ่ิมจ านวนแผนรับนักศึกษา
จากเดิม 60 คน เป็น 120 คน 
      เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการนโยบาย 
ด้านการจัดการศึกษา และสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 

 

4.1.4 พิจารณาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2567)  
 

สภาวิชาการมีมติให้ทบทวนการปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิ ท ย าก ารคอม พิ ว เต อร์  (ห ลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2567) โดยให้น ากลับไป
ค ว บ ร ว ม กั บ ห ลั ก สู ต ร เท ค โน โล ยี
สารสนเทศในปี 2568   
 

ฝ่ายเลขานุการสภาวิชาการได้แจ้ง 
มติที่ประชุมไปยังหลักสูตรเพ่ือ
ทราบ และได้จัดท าหนังสือขอ
อนุโลมการปรับปรุงหลักสูตรล่าช้า 
ไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
โดยจะงดรับนักศึกษาจนกว่าจะ
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรเสร็จ
สิ้น เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของ
หลักสูตร และการกู้เงิน กยศ.ของ
นักศึกษา 

  
 มติที่ประชุม สภาวิชาการรับทราบผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 13/2566  
 
 4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ     
       4.1.1 พิจารณาเสนออนุมัติการให้ปริญญา   

 1) พิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี    
    ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ด าเนินการประมวลผลการส าเร็จการศึกษาของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 43 ราย  
2) พิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับบัณฑิตศึกษา  
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     ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันอังคาร ที่ 
19 ธันวาคม 2566 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอรายชื่อนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ต่อสภา
วิชาการ จ านวน  4 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
     1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา            จ านวน  2 ราย 
     2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน จ านวน  1 ราย 
     3. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง     จ านวน  1 ราย   

 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ  
 1. ในการเขียนบทคัดย่อของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต ควรเขียนให้เห็นถึงการน าผลการวิจัยที่ได้
ไปใช้ประโยชน์ในด้านใด  

 มติที่ประชุม            
สภาวิชาการมีมติเห็นชอบให้เสนอรายชื่อนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 43     

ราย และระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 4 ราย ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้ปริญญา   

            4.1.2 พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08)             

 คณะกรรมการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันพุธ ที่ 29 
พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) กรณีหลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ขอปรับเพ่ิมแผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา
2567  จากเดิม 400 คน เป็น 540 คน  และปีการศึกษา 2568 จากเดิม 400 คน เป็น 680 คน 
  สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันจันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2566 ได้มีมติให้หลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) น าเสนอที่ประชุมสภาวิชาการใหม่ โดย
มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หลักสูตรด าเนินการจัดท าข้อมูลประกอบในการน าเสนอ ดังนี้ 
 1. เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 2. อัตราคงอยู่ของนักศึกษา   
 3. ภาระงานสอนของอาจารย์  

 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ  
 1. การเสนอเพ่ิมจ านวนรับนักศึกษาควรพูดถึงประเด็นศักยภาพของหลักสูตรที่มีเพ่ิมมากข้ึน ไม่ควร
เชื่อมโยงกับประเด็นเรื่องการลาออกของอาจารย์ 

2. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจ าหลักสูตร ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของสัดส่วนอาจารย์
ต่อนักศึกษา เนื่องจากสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาสายสังคมศาสตร์คือ 1 : 25 คน จึงควรหาแนวทางในการ
เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีจ านวนเพียงพอกับจ านวนนักศึกษา เพ่ือให้สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเป็นไป
ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

3. ใหห้ลักสูตรกลับไปทบทวน และคิดสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาใหม ่แล้วน าเสนอต่อสภาวิชาการ
อีกครั้งในการประชุมคราวต่อไป 

4. ควรระบุจ านวนรับของนักศึกษาในแต่ละปีไม่ควรรวมยอดทุกชั้นปี คือ ในปี 2567 และปี 2568 
รับเพิ่มจากแผนเดิมใน มคอ.2 จาก 100 คน เป็น 140 คน เป็นต้น 
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 มติที่ประชุม 
 สภาวิชาการมีมติให้หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
กลับไปทบทวนในการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08)  กรณีขอปรับเพ่ิมแผนการรับนักศึกษา              
ปีการศึกษา 2567 จากเดิม 400 คน เป็น 540 คน  และปีการศึกษา 2568 จากเดิม 400 คน เป็น 680 
คน เพื่อน าเสนอสภาวิชาการอีกครั้งในการประชุมคราวต่อไป 

       4.1.3 พิจารณากรอบแนวคิดหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568)  

 คณะกรรมการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันพุธ ที่ 29 
พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติเห็นชอบกรอบแนวคิดหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) 
โดยให้แก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษา ก่อนเสนอสภา
วิชาการ  
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 
 1. ทิศทางในการน าเสนอหลักสูตรเพ่ิมอะไรและลดอะไรบ้าง มีการผลักดันและขยายเครือข่าย ความ
ยั่งยืนมีหรือไม่ 
 2. เพ่ิมสาระส าคัญของสาขานิติศาสตร์ที่มีความทันสมัย เนื่องจากในปัจจุบันบัณฑิตท่ีจบออกไปจะมี
การท างานที่มีความหลากหลายไม่เฉพาะท าอาชีพทนาย อัยการ และผู้พิพากษา  
 3. ควรจะมีการจัดท าข้อมูลสถิติการท างานของบัณฑิต ว่าบัณฑิตที่จบออกไปมีการท างานในด้าน
ใดบ้าง ท างานอยู่ในระบบศาลหรือ Pure Laws มีจ านวนมากน้อยเพียงใด  
 4. ปัจจุบันมีความเสี่ยงด้านการค้ามนุษย์อย่างไร ควรจะมีในเนื้อหาของรายวิชาในการปรับปรุง
หลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย โดยหลักสูตรจะต้องเพ่ิมเติม ความยั่งยืนด้านต่าง ๆ ความยั่งยืนทั่วไป 
ด้านมนุษยธรรม สิทธิมนุษยชน ควรเพ่ิมเติมในรายวิชาของหลักสูตร นอกจากมีตัวชี้วัดด้านการมีงานท า ควรมี
ด้านความยั่งยืน เรื่องของท้องถิ่น  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น 
 5. หลักสูตรอาจเพิ่มประเด็นความยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย จะท าให้
บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพในองค์กรต่าง ๆ ได้มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น social justices ในบาง
มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการกับศาสตร์ต่างๆ เช่น บัญชี ให้บัณฑิตสามารถท างานได้หลากหลายขึ้น 
 6. หลักสูตรควรเพิ่มการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับนักกฎหมายที่ร่วมสมัย ว่ามี
แนวทางอย่างไรบ้าง 
 7. ควรก าหนดกรอบในการน าเสนอของหลักสูตร ว่าหลักสูตรควรน าเสนอประเด็นใดบ้าง เช่น ทิศทาง
ในการพัฒนาหลักสูตร ส่วนที่เพ่ิมหรือลดในหลักสูตร  
 8. การน าเสนอประเด็นเรื่องโครงสร้างหลักสูตร มีการเปลี่ยนแปลงเพราะอะไร หลักสูตรมีการเพ่ิม
มูลค่าจากหลักสูตรเดิมในด้านใดบ้าง  
 9. ควรเน้นเรื่องใช้ Digital ในวงการกฎหมาย 
 10. ควรเพิ่มเรื่อง Strategic thinking ในวงการกฎหมาย 
 11. ส่งเสริมให้นักศึกษายุคใหม่มี Growth Mindset ใช้กฎหมายในเชิงกลยุทธ์มากข้ึน  
 มติที่ประชุม 
          สภาวิชาการมีมติให้หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) กลับไปทบทวน และ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ และน าเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการอีกครั้งในคราวประชุมครั้ง
ต่อไป                                                                                                                                                       
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  

 น าเสนอ VDO แนะน าผลงานของมหาวิทยาลัยในรอบปี 2566 ที่ผ่านมา และกรรมการสภาวิชาการ
มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยควรตั้งเป้าหมายให้สูงขึ้นจากเดิม ไม่ควรเปรียบเทียบเฉพาะในระดับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏด้วยกัน ควรมองในระดับสถาบันอุดมศึกษาทั้งประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจจะชูเป้าหมายด้านการ
พัฒนาท้องถิ่นในประเด็นด้านต่างๆ เช่น การวิจัยเพ่ือชุมชน การวิจัยเพ่ืออาชีพ เพ่ือสร้างจุดเด่นของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 2. ควรเปรียบเทียบสัดส่วนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรของปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา 
โดยอาจมกีารเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี  
 3. ควรมีการพัฒนางานวิจัย ให้มกีารตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  
 1. ควรก าหนดกรอบในการน าเสนอกรอบแนวคิดของแต่ละหลักสูตร โดยให้ยึดหลักตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 4 ด้าน ในการน าเสนอหลักสูตร 
 2. ส านักส่งเสริมวิชาการควรปรับกระบวนการในการน าเสนอหลักสูตร 
 3. นัดประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ 2/2567 ในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์   
2567 เวลา 13.00 น.  
 
             
เลิกประชุมเวลา 14.50 น.   
 
 
 
(นางอุบลรัตน์  ศิริพันธุ์)         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีวาลี ทองเลี่ยมนาค) 
ผู้จดรายงานการประชุม                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม      


